

Số: /BC-SYT

Ninh Thuận, ngày tháng năm 2025

BÁO CÁO
Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024

Tiếp nhận Công văn số 207/STC-TTr ngày 15/01/2025 của Sở Tài chính về việc báo cáo kết quả thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2024.

Sở Y tế báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 như sau:

I. Về công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

1. Việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, vận động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Sở Y tế xác định việc thực hiện THTK, CLP là một trong những yêu cầu quan trọng do vậy Lãnh đạo Sở đã điều hành, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Sở nghiêm túc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về THTK, CLP gồm: Luật PCTN năm 2018; Luật THTK, CLP; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCTN.

Căn cứ Quyết định số 205/QĐ-UBND ngày 26/02/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2024, Sở Y tế xây dựng Chương trình số 1502/CTr-SYT ngày 16/4/2024 về Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngành Y tế năm 2024.

Các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước có liên quan đến THTK, CLP được lồng ghép trong các cuộc họp giao ban hàng tuần, hàng tháng, sinh hoạt chi bộ, Ngày Pháp luật, sao gửi văn bản trên hệ thống TD Office đến các đơn vị trực thuộc, các phòng thuộc Sở để tuyên truyền, giáo dục sâu rộng đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm về mục tiêu, yêu cầu, ý nghĩa của công tác THTK, CLP; qua đó nâng cao trách nhiệm, thống nhất nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành.

2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức quán triệt triển khai thực hiện

Ngày 31/12/2023, Sở Y tế phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024 cho các đơn vị trực thuộc theo Quyết định số 704/QĐ-UBND ngày 14/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024 cho các Sở, ban, ngành, cơ quan Đảng, đoàn thể, các

hội đặc thù và các đơn vị dự toán cấp I thuộc tỉnh; qua đó Sở Y tế yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện dự toán trên tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí, cân đối thu chi đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu năm 2024.

3. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Ngày 11/01/2024, Sở Y tế đã ban hành Kế hoạch số 144/KH-SYT kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023 và thẩm tra quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023 tại các đơn vị trực thuộc Sở Y tế. Theo đó, Sở Y tế tiến hành thẩm tra công tác quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước năm 2023 tại 11/12 đơn vị trực thuộc (riêng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã được Đoàn Thanh tra của Sở Tài chính thanh tra tài chính ngân sách nhà nước năm 2022 và 2023, Sở Y tế chỉ lấy số liệu theo Báo cáo tài chính và Báo cáo quyết toán do đơn vị cung cấp).

Trên cơ sở dự toán được giao, các đơn vị đã xây dựng định mức chi tiêu, điều chỉnh, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ phù hợp với khả năng kinh phí của đơn vị; có tổ chức họp bàn bạc thống nhất giữa Đảng, Công đoàn, chính quyền; các tổ chức phối hợp triển khai thực hiện đồng thời niêm yết công khai cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị được biết.

Có 12/12 đơn vị xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ và được triển khai đến từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và người lao động năm 2024.

Hàng tháng, các đơn vị có tổ chức kiểm kê quỹ tiền mặt; đồng thời thực hiện báo cáo công khai tài chính hàng quý/năm và niêm yết tại bảng thông báo của đơn vị để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo dõi hoạt động tình hình sử dụng ngân sách nhà nước tại đơn vị.

Ngoài ra, Sở Y tế ban hành Kế hoạch số 5960/KH-SYT ngày 20/12/2023 về triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2024; theo đó, Thanh tra Y tế ban hành Quyết định số 24/QĐ-T.Tra về việc thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng tại Bệnh viện Mắt.

Trong năm 2024, chưa phát hiện có trường hợp sai phạm trong THPTK, CLP.

II. Tình hình, kết quả thực hiện THPTK, CLP

1. Kết quả THPTK, CLP

Căn cứ kinh phí được giao từ đầu năm và kế hoạch THPTK, CLP năm 2024 của Sở Y tế, các đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch THPTK, CLP phù hợp với điều kiện thực tiễn tại đơn vị mình.

Để quản lý, điều hành kinh phí được giao đúng mục đích, có hiệu quả, đơn vị ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý và sử dụng tài sản công. Việc xây dựng quy chế chi tiêu được thực hiện nghiêm túc thông qua cuộc Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hàng năm với sự nhất

trí cao, phát huy tinh thần trách nhiệm của từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Mỗi đơn vị trong ngành thường xuyên rà soát các tiêu chuẩn, định mức chi tiêu để sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ nhằm duy trì và đẩy mạnh hơn nữa các biện pháp thực hành tiết kiệm về sử dụng tài sản công, tiêu chuẩn, định mức các khoản chi hoạt động thường xuyên trên tinh thần tiết kiệm tối đa như: sử dụng văn phòng phẩm, biểu mẫu in ấn, điện nước, điện thoại, sách báo và dịch vụ công cộng khác; công tác phí trong và ngoài tỉnh, xăng dầu xe ô tô, khuyến khích sử dụng phương tiện giao thông công cộng, bố trí hợp lý cán bộ tham dự các cuộc họp, hội thảo, hội nghị ngoài tỉnh.

Tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống của ngành, ngày lễ tết gọn nhẹ, có ý nghĩa thiết thực, không phô trương, hình thức.

Thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện tiết kiệm chi ngân sách nhà nước (Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày 07/8/2024 của Chính phủ về phạm vi phạm vi, đối tượng tiết kiệm 5% chi thường xuyên; Công văn số 3653/UBND-KTTH ngày 10/8/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc báo cáo, tổng hợp kinh phí cắt giảm, tiết kiệm chi thường xuyên năm 2024, công văn số 4292/UBND-KTTH ngày 18/9/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai công điện số 85/CĐ-TTg ngày 02/9/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều hành dự toán ngân sách nhà nước).

Thực hiện cơ chế khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 130/2005/NĐ-CP của Chính phủ đối với 03 cơ quan quản lý nhà nước là Văn phòng Sở Y tế, Chi cục Dân số KHHGD, Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm; chủ động tổ chức sắp xếp bộ máy, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao hiệu suất lao động, hiệu quả công việc, thúc đẩy sử dụng kinh phí tiết kiệm thông qua việc xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, xây dựng tiêu chuẩn định mức chi của cơ quan.

Đối với việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập ngành y tế: thực hiện theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và Thông tư số 56/2022/TTBTC ngày 16/9/2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

Kinh phí tiết kiệm năm 2024: 15.356.330.255 đồng (đính kèm 02 phụ lục), trong đó:

- Tiết kiệm từ chi hành chính, tiết kiệm khoán chi: 1.427.519.000 đồng;
- Tiết kiệm từ công tác đấu thầu: 13.928.811.255 đồng;

2. Hành vi lãng phí và kết quả xử lý hành vi lãng phí:

- Số vụ việc lãng phí đã phát hiện: không có.

- Số vụ việc đã được xử lý: không có.
- Số người vi phạm và hình thức xử lý: không có.

3. Phân tích, đánh giá

3.1 Đánh giá kết quả đạt được

Được sự quan tâm và chỉ đạo sâu sát của cấp trên, công tác THPTK, CLP trong toàn ngành trong thời gian vừa qua có bước chuyển biến rõ rệt; toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã nâng cao tinh thần và thái độ làm việc, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác THPTK, CLP tại đơn vị công tác.

Nhìn chung việc quản lý, sử dụng kinh phí cho hoạt động của cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở đã gắn với việc THPTK, CLP; các quy định của Luật Ngân sách từ khâu lập dự toán đến chấp hành và quyết toán ngân sách đã thực hiện nghiêm túc. Việc mua sắm, sửa chữa tài sản, trang thiết bị làm việc được thực hiện theo đúng quy định, tiêu chuẩn, định mức. Các đơn vị thuộc Sở đã chủ động cắt giảm những hoạt động không cần thiết, lồng ghép những hoạt động có liên quan; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý văn bản; chủ động phân bổ sử dụng nguồn tài chính, lao động, cơ sở vật chất của đơn vị hợp lý, phù hợp với yêu cầu công việc để thực hiện nhiệm vụ được giao, qua đó kinh phí được sử dụng tiết kiệm, hiệu quả hơn.

3.2 Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại nhất định trong công tác THPTK, CLP: phong trào thi đua THPTK, CLP chưa được khơi dậy mạnh mẽ và chưa thiết thực; gương điển hình về THPTK, CLP chưa được phát hiện, tuyên truyền và nhân rộng kịp thời.

III. Phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp về THPTK, CLP cần tập trung triển khai thực hiện năm 2025

1. Phương hướng, nhiệm vụ

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác THPTK, CLP trong thời gian đến, Sở Y tế triển khai đầy mạnh thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thường xuyên, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo THPTK, CLP tại các đơn vị, phát huy tính gương mẫu của người đảng viên, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong THPTK,CLP; phát huy vai trò của Công đoàn, Đoàn Thanh niên trong công tác lãnh đạo, vận động, giáo dục đoàn viên trong việc THPTK, CLP.

Thường xuyên theo dõi, chỉ đạo các đơn vị định kỳ tổ chức kiểm điểm để đánh giá những việc đã làm được, những việc chưa thực hiện, trong đó lưu ý vấn đề THPTK, CLP; đề ra những giải pháp để thực hiện tốt hơn; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát trên các lĩnh vực như: xây dựng cơ bản, mua sắm và sử dụng tài sản cơ quan...

Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính gắn với nâng cao hiệu quả THTK, CLP.

Công khai đầy đủ, kịp thời các lĩnh vực đấu thầu, mua sắm, thu chi tài chính, tuyển dụng... và THTK, CLP.

Các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện tốt cải tiến chất lượng, tiến tới sự hài lòng của bệnh nhân để tạo nguồn thu đảm bảo tiền lương cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và người lao động.

2. Các giải pháp

Công tác phổ biến, tuyên truyền phải được thực hiện thường xuyên với những hình thức phong phú như: mở các lớp học tập, kết hợp trên phương tiện thông tin đại chúng.

Kiểm soát chặt chẽ việc mua sắm, sử dụng tài sản, trang thiết bị làm việc.

Thực hiện nghiêm túc công khai, dân chủ trong dự toán, quyết toán ngân sách nhà nước, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản và nguồn thu của đơn vị.

Trên đây là báo cáo về công tác thực hiện THTK, CLP năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 của Sở Y tế./.

Nơi nhận:

- Sở Tài chính;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng của Sở;
- Website Sở Y tế;
- Lưu: VT, KHNVTC_{NTMH}.

GIÁM ĐỐC

Lê Vũ Chương